



# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คมชัดลึก ข่าวสด เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ	<b>เทศกาลปีใหม่ 2561</b> -เสนอข่าว นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย แดงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ช่วง 7 วันอันตราย (28 ธ.ค. 2560-3 ม.ค. 2561) เกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง เสียชีวิต 423 ราย บาดเจ็บ 4,005 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 43.66 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 25.23 รถจยย.เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 78.91 รถปิกอัพร้อยละ 6.84 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลา ระยอง และหนองบัวลำภู จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุตรธานี 139 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุตรธานี 145 คน ยอดอุบัติเหตุลดลงกว่า 2% ยอดเสียชีวิตลดลงประมาณ 11.5% สาเหตุที่ทำให้ประสบความสำเร็จเนื่องจากกฎหมายและคำสั่งคสช.ทำให้เกิดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและเข้มข้น
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุกว่า 50% เกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งชุมชนได้ร่วมมือกันควบคุมอย่างเต็มที่ แต่พบผู้ประกอบการขายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีนอกเวลาตรวจ และมีการขายนอกเวลาที่กม.กำหนด โดยอ้างว่าไม่เข้าใจกฎหมาย ทำให้การบังคับกฎหมายยังไม่สามารถทำได้เท่าที่ควร
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวหลังการแถลงข่าว “สินค้าไทยไว้ใจได้ พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ว่า เทศกาลปีใหม่ 2561 กรมฯ ขอเชิญชวนประชาชนมอบสุขภาพดีให้แก่กัน ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งกรมฯ ให้การส่งเสริมพัฒนาและได้ตรวจสอบรับรองแล้วว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ปัจจุบันมี 198 รายการ
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน เดอะเนชั่น มติชน ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 3	<b>เตือนอันตรายทำเลเซอร์อวัยวะเพศชาย</b> -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การใช้เลเซอร์กับอวัยวะเพศชายเพื่อให้ผิวขาวขึ้น จะเกิดการเจ็บปวดขณะทำ เกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่าเดิม ผิวหนังอักเสบ เกิดรอยแผลเป็น และอาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ และการมีเพศสัมพันธ์ได้ รวมทั้งไม่ได้ผลถาวร เมื่อหยุดทำผิวหนึ่งจะกลับมาดำหรืออาจเป็นจุดต่างดำได้ สำหรับเรื่องการโฆษณาที่ใช้ภาพคนใช้ในอริยาบถไม่เหมาะสม สื่อไปทางลามกอนาจาร รวมทั้งเป็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ กรมฯ ได้ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และอย. เพื่อตรวจสอบเนื้อหาแล้ว แม้สถานพยาบาลจะไม่ได้เป็นผู้โฆษณาด้วยตนเอง แต่ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ห้ามสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลแทน โดยการใช้ข้อความ ภาพ เสียง อาทิ การถ่ายคลิป/ไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียล ไม่ว่าสถานพยาบาลจะรู้หรือไม่ แต่หากมิได้มีการทักท้วงหรือปฏิเสธ จะถือว่าเข้าข่ายรู้เห็นยินยอมให้มีการโฆษณาสถานพยาบาลแทน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา และหากพบว่าผู้ประกอบการกระทำความผิดมาตรฐาน จะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพดำเนินการด้านจริยธรรมด้วย
มติชน ไทยรัฐ	ส่วนคนที่กดไลค์ แชร์ และคอมเมนต์ พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ไม่ได้ครอบคลุมในการเอาผิด แต่เมื่อเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาจมีความผิดในส่วนของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 จึงอยากจะให้ประชาชนระมัดระวัง เพราะอาจทำผิดโดยไม่รู้ตัว -พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ในทางการแพทย์ยังไม่เคยมีการใช้เลเซอร์เพื่อทำให้อวัยวะเพศชายขาวขึ้น และจะมีผลข้างเคียง 1.บริเวณอวัยวะเพศชายเป็นผิวหนังที่ค่อนข้างอ่อนไหว มีเส้นเลือดและเส้นประสาทจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาได้ 2.เม็ดสีน้อยลง ซึ่งเม็ดสีเป็นตัวป้องกันผิวหนัง ต้านทานเชื้อโรค ต้านทานมะเร็งผิวหนัง ดังนั้นต้องพึงระวังว่าอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง รวมถึงทำให้เกิดแผลเป็นหรือเกิดการติดเชื้อ และเสียเงินโดยไม่จำเป็น และ 3.ไม่ถาวร เพราะร่างกายจะมีการสร้างเม็ดสีขึ้นมาใหม่ ทำให้ผิวบริเวณอวัยวะเพศชายกลับมา

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ด้าเหมือนเดิม
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.	<p><b>แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบนโยบาย “แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข” ว่า สธ.ได้สำรวจดัชนีความสุข (Happinometer) บุคลากรในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้บรรลุปเป้าหมายร่วมขององค์กร คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งผลสำรวจบุคลากร 298,793 คน พบว่า ร้อยละ 92 รู้สึกมีความสุข แต่มีด้านสุขภาพการเงิน พบมีหนี้สินในครัวเรือนวงเงิน 95,957 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินสำหรับบุคลากร (Happy Money Program) 5 โครงการ ได้แก่ คลินิกสุขภาพทางการเงิน ส่งเสริมการออม ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร การประนอมหนี้สิน และสวัสดิการอื่นๆ</p>
ข่าวสด	<p><b>แอปฯ สมุนไพรเฟิร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส (samunpraifirst) ซึ่งรวม 3 แอปพลิเคชันไว้ด้วยกัน คือ แอปพลิเคชันสมุนไพรไทย นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และพจนานุกรมศัพท์การแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ช่วยให้ประชาชนสามารถสืบค้นสมุนไพรที่จะใช้รักษาอาการเจ็บป่วย และหาร้านขายยาใกล้ตัวได้ผ่าน Google API ขณะนี้มีสมุนไพร 60 ตัวตามมาตรฐานคุณวุฒิมาตรฐาน ดูแลรักษา 12 กลุ่มอาการ 21 อาการเจ็บป่วยตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และจะเพิ่มเติมจำนวนสมุนไพรเป็นระยะให้ครบ 200 ชนิด</p>
เดลินิวส์	<p><b>พัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อฯโดยแมลง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560-2579) และตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับโรคติดต่อฯโดยแมลง ภายในปี 2564 ต้องไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย ร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขต และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของค่ามาตรฐานปี 2563 ซึ่งไทยได้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯโดยแมลงมาอย่างต่อเนื่อง เน้น 3 โรค คือ 1.โรคเท้าช้าง ซึ่งเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จนประกาศความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว 2.โรคไข้มาลาเรีย ในปี 2561 มีเป้าหมายให้อำเภอปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย 743 อำเภอ (ร้อยละ 80 ของอำเภอทั้งหมด) ขณะนี้มีอำเภอที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 713 อำเภอ และ 3.โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 ธ.ค. 2560 พบผู้ป่วยกว่า 48,896 ราย เสียชีวิต 59 ราย ต้องเร่งจัดการไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ดนตรีบำบัดกระตุ้นทักษะผู้ป่วย-คนพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ให้บริการงานดนตรีบำบัด โดยแบ่งผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม คือ บริการแบบเดี่ยว เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และบริการแบบกลุ่ม ผู้รับบริการที่เป็นผู้ใหญ่ จะเน้นกระตุ้นการกลับเข้าสู่สังคม ผ่อนคลายความตึงเครียด ส่วนผู้รับบริการที่เป็นเด็ก จะเน้นแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือ เพื่อฝึกควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม และกระตุ้นทักษะทางด้านสังคม</p>
ข่าวสด	<p><b>ดูแลสุขภาพพระชังอากาศหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในฤดูหนาว กลุ่มเสี่ยงที่อาจเจ็บป่วยได้ง่ายคือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระภิกษุทั่วประเทศกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งหากเคร่งในธรรมวินัยจะครองจีวรแบบปกติ จึงอาจทำให้อาพาตได้ง่าย ดังนั้น พระภิกษุ-สามเณรควรรักษาสุขภาพและปฏิบัติกิจเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เช่น กวาดลานวัด รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นต้น</p> <p>นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนควรเน้นถวายปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเครื่องใช้ในยามอากาศหนาวให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ได้แก่ อังสะไหมพรม (เสื้อกันหนาว) หมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าคลุมผ้าห่ม โดยต้องเหมือนกับสีของจีวร ซึ่งอนุโลมให้ใช้ได้ใฤดูหนาว</p>
สยามรัฐ	<p><b>การใช้โซเซียลมีเดีย</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสสื่อโซเซียลที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ใช้โซเซียลมีสภาวะทางอารมณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่รุนแรงและแสดงออกมากขึ้น ว่า แนวทางการตั้งรับต้องอย่าจมอยู่กับความคิดที่คอยทำร้ายตัวเอง ให้ใช้อย่างมีสติ รู้ตัวเองอยู่เสมอว่าจะอะไรเหมาะสม
เว็บไซต์ socialhot24.com	<b>ชื่นชมแพทย์ช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุ จ.นครศรีธรรมราช</b> -เสนอข่าวชื่นชม นพ.เอกชัย ศิริพานิช แพทย์ประจำรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เข้าช่วยเหลือชายสูงวัยที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานชนกับรถเก๋ง นอนสลบอยู่ริมถนนจนรู้สึกตัว พร้อมประสานรพพยาบาลฉุกเฉินมารับตัวรักษาต่อที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จนอาการปลอดภัย
เว็บไซต์ mthai.com	<b>ยาปลูกเชื้อสัณฐานใหม่</b> -เสนอข่าว ความคืบหน้าคดีฆ่าเปลือยเจ้าของร้านภาคินเวดดิ้ง ในเขตเทศบาลนครตั้ง ลำสุดพบหลักฐานใหม่จากเพื่อนในกลุ่มรักร่วมเพศของผู้ตาย ว่าน่าจะกินยาปลูกเชื้อสัณฐานใหม่ที่มีชื่อว่า “กะปิ” เข้าไปเกินขนาด ทำให้เมื่อเกิดอารมณ์เต็มที่จะเกร็ง ชัก มีน้ำลายฟูมปาก และอาเจียน จนช็อคและเสียชีวิตภายใน 3-4 นาที ซึ่งเคยเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนของผู้ตายและเสียชีวิตมาแล้ว 1 คน โดยหาซื้อยาจากกลุ่มไลน์รักร่วมเพศ
สปริงนิวส์	<b>อากาศหนาว</b> -เสนอข่าว นพ.ประเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.สกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น หลังจากที่ผ่านมามีอากาศเย็นจัด อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ โรคไขหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม สาเหตุเกิดจากการรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปากและตา โดยเชื้ออยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอ จาม จึงขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ
แนวหน้า	<b>กทม.เตรียมเปิดคลินิกนอกเวลา</b> -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ปี 2561 กทม.จะพัฒนาการบริการทางการแพทย์ โดยระยะแรก 100 วัน ให้รพ.ในสังกัดพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ระยะ 200 วัน จะเริ่มให้บริการรพ. 2 ระบบ มีคลินิกพิเศษนอกเวลาในช่วงเย็น นำร่องในรพ.กลาง รพ.ตากสิน และรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และระยะ 1 ปี จะมีรพ.ครบ 4 มุมเมือง นอกจากนี้ จะดำเนินการต่อเนื่องเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นแพทย์ระดับบ้านและชุมชน นำร่องสร้าง “หนองแขมโมเดล” ให้บ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางดูแลพึ่งพากันเองในทุกมิติ เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และคัดกรองสุขภาพ ฝึกอบรมเป็นแกนนำในชุมชน ส่งต่อการรักษาไปยังรพ.
เว็บไซต์เดลินิวส์ เดอะเนชั่น	<b>เสียชีวิตในรถ</b> -เสนอข่าว ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบหญิง 2 รายเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ที่จอดติดเครื่องเอาไว้และเปิดแอร์ ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือได้รับบาดเจ็บ คาดว่าน่าจะนอนในรถนานและหมดสติจากก๊าซพิษจากท่อไอเสียที่ไหลเวียนเข้ามาในห้องโดยสาร
ไทยรัฐ	<b>ออสเตรเลียส่งออกกัญชา</b> -เสนอข่าว ออสเตรเลียตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกกัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์แฉวงหน้าของโลก หวังกระตุ้นอุตสาหกรรมท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ให้ผู้ป่วย ซึ่งออสเตรเลียอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ถูกกฎหมายเมื่อปี 2559



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch